

# ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ร๑๑๕๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  
หลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. ประวัติบุคคลสังเขป จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าหน่วยราชการในพระองค์ฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐๒ นาย อบรมระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ (รวมระยะเวลา ๖ สัปดาห์) ณ พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐาน ในพระองค์ “วิภาวดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดี ต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีความสามัคคีสามารถทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมฯ ผู้รับการฝึกจะต้องเป็นวิทยากรชั้นเลิศ สามารถอบรมขยายผลให้หน่วยงานของตนเอง และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นแกนนำให้จิตอาสาทั่วไป เพื่อทำหน้าที่จิตอาสา ๓ ประเภท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีองค์ความรู้ มีวินัย ทักษะในการช่วยเหลือประชาชนนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งมีความพร้อมในการเป็นครู ตลอดจนวิทยากรในหลักสูตรจิตอาสาที่จะเปิดอบรมในโอกาสต่อไป โดยมีเรื่องที่จะทำการอบรม ๖ กลุ่มวิชา โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒ ดังนี้

๑. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อชาติ ต่อสถาบัน และมีความสมัครใจ เป็นที่ยอมรับจากองค์กรและมีความเสียสละ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วม

๒. เป็นบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบพฤติกรรม จากหน่วยงานของรัฐแล้ว ว่าไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

๓. เป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการศึกษิตตามสายการบังคับบัญชา หรือจากผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร และผู้ที่ศึกษาหลักสูตรให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานของทางราชการ โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสามารถจัดหาบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้

๔. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และสามารถเข้ารับการศึกษิตได้ตลอดหลักสูตร ไม่มีโรคประจำตัวหรืออยู่ในระหว่างภาวะตั้งครรภ์

๕. เป็นผู้ที่หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลชั้นดี

๖. เป็นบุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน และมีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานได้ในอนาคต

๗. มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๕๐ ปี กรณีที่เป็นผู้บริหารอายุเกิน มีความศรัทธา มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจริงๆ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ในการนี้...

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการมีทัศนคติที่ดี ต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีความสามัคคีสามารถทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งเมื่อจบการฝึกอบรมฯ ผู้รับการฝึกจะต้องเป็นวิทยากรชั้นเลิศ สามารถอบรมขยายผลให้หน่วยงานของตนเอง และพื้นที่ที่ได้รับ มอบหมาย เป็นแกนนำให้จิตอาสาทั่วไป เพื่อทำหน้าที่จิตอาสา ๓ ประเภท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนด โดยส่งรายชื่อพร้อมกรอกใบสมัครและส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือทางอีเมล pentcud43@gmail.com ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้พิจารณาและส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาในภาพรวม ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ทั้งนี้ ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง (ถ้ามี) ให้เบิกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด/สถานศึกษาต้นสังกัด ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนธิ แยมเกษร)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๔

โทรสาร.๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓